

Số: 707 /LĐLĐ

Về việc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ
ủng hộ nhu yếu phẩm cho CNLĐ tại TP.HCM

Trà Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

- Kính gửi:**
- Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố;**
 - Công đoàn ngành và tương đương;**
 - Các công đoàn cơ sở trực thuộc**

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh ngày 27/5/2021 về việc kêu gọi Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện rất tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ chấp hành thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tham gia cùng Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể và các hội các cấp vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho các hộ dân khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung. Đặc biệt là đoàn viên công đoàn các cấp đã đóng góp bằng một ngày lương đến Quỹ phòng, chống covid của tỉnh do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động; đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia tuyến đầu, thăm hỏi các đồng chí làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh, thăm hỏi và hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng covid theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ ngày 11/6/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021, tổ chức chuyến xe nghĩa tình.....

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, tác động mọi mặt đến đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt là các tỉnh khu vực phía nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung đông công nhân lao động trong đó một phần là công nhân người con quê hương Trà Vinh đang lao động sản xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM. Hiện tại do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đời sống đang rất khó khăn, với tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn với công nhân lao động tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh rất mong Các cấp công đoàn trong tỉnh vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ

ủng hộ bằng sản phẩm các mặt hàng nông sản (rau, củ, quả ...) chung tay góp sức cùng các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho công nhân lao động tại TP.HCM và tại các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời điểm hết sức khó khăn này.

Thời gian dự kiến chuyến xe vận chuyển hàng hóa thứ 3 hỗ trợ TP.HCM từ ngày 29-30/7/2021, rất mong các cấp công đoàn đăng ký số lượng dự kiến của mỗi đơn vị về Liên đoàn Lao động tỉnh chậm nhất đến hết ngày 28/7/2021 để tổng hợp (qua Đ/c Vân Hằng: 0902.709.770).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục vận động, quyên góp hàng hóa hỗ trợ dự kiến mỗi tuần sẽ tổ chức một chuyến xe (rau, củ, quả...) của đoàn viên công đoàn trong tỉnh đến công nhân lao động tại TP.HCM. Vì vậy, mọi quyên góp hàng hóa của các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung về Liên đoàn Lao động tỉnh vào ngày thứ 5 hàng tuần (vận động cho đến khi hết nguồn).

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn được vận dụng theo Điều 13, Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà Đảng, Nhà nước ta đang chỉ đạo, tổ chức Công đoàn rất cần những tấm lòng chung tay của tất cả đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh đóng góp, hỗ trợ công nhân lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, Công đoàn các cấp cần khẩn trương triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, các cấp công đoàn phản ánh trực tiếp về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách-Pháp luật, ĐT: 3864.173) để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VP, Ban CSPL.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Trần Trung Truyền